

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận Phiên họp thứ 8 Thường trực HĐND huyện (tháng 2, 3 năm 2017)**

Ngày 04/04/2017 tại phòng họp UBND huyện, ông Lê Minh Nhật – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Phiên họp thứ 8 Thường trực HĐND huyện. Tham dự Phiên họp có 4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện (vắng ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện do bận công tác trong đất liền) và mời dự Phiên họp có Thường trực UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Ban KT-XH, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện (vắng Tổ trưởng TĐB số 5, 6), Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện.

Sau khi nghe Thường trực và 02 Ban HĐND huyện báo cáo kiểm điểm kết quả công tác trong quý I, dự kiến nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2017; nghe Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo việc nhận, phát hành các văn bản của HĐND huyện ban hành (các khó khăn, bất cập vừa qua) và tình hình trang cấp phương tiện thông tin điện tử phục vụ hoạt động đại biểu HĐND huyện; các ý kiến thảo luận, đề xuất của các thành viên tham dự Phiên họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết luận như sau:

#### **1. Đề nghị UBND huyện:**

a. Chỉ đạo, chấn chỉnh lại Phòng Tài nguyên và Môi trường khi Ban Tiếp công dân chuyển đơn thư, tài liệu liên quan đến phải tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời cho công dân đúng thời gian quy định, dứt điểm từng vụ việc để giải tỏa những bức xúc của công dân cũng như hạn chế tình trạng người dân khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần.

b. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân (Văn phòng HĐND và UBND huyện) phân loại sơ bộ các đơn thư của công dân: nếu có nội dung tố cáo thì hướng dẫn làm đơn tố cáo theo luật định, khắc phục tình trạng đơn kiến nghị mà có cả nội dung khiếu nại, tố cáo; những vấn đề đã được giải quyết thì giải thích và không tiếp nhận đơn thư nữa.

c. Quan tâm, tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân để tránh tình trạng người dân khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, không đúng sự thật,...

d. Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt cho tiến hành cưỡng chế 04 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng theo kế hoạch trong tháng 4/2017.

e. Chỉ đạo chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn hàng tuần, hàng tháng báo cáo tiến độ cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn

huyện để kịp thời tìm cách tháo gỡ, tập trung chỉ đạo để đảm bảo tiến độ giải ngân dự án.

## **2. Giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:**

a. Phối hợp chặt chẽ Văn phòng HĐND tỉnh để tham mưu Thường trực HĐND huyện trong công tác phục vụ cho Hội thảo, Hội nghị giao ban lần thứ 2 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức tại huyện Côn Đảo.

b. Tham mưu Thường trực HĐND huyện văn bản đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung báo cáo, giải trình tại Phiên họp thứ 9 Thường trực HĐND huyện về một số nội dung sau: việc đầu tư các dự án công trung hạn trên địa bàn (kể cả các dự án năm 2016 chuyển tiếp sang năm 2017); công tác thu gom và xử lý rác thải nhất là rác thải không phải rác thải sinh hoạt.

c. Tham mưu Thường trực HĐND huyện Kế hoạch khảo sát, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư cho ngành giáo dục - đào tạo trước khi tổ chức Phiên họp thứ 9 Thường trực HĐND huyện (dự kiến trong tháng 5/2017).

d. Tham mưu Thường trực HĐND huyện Kế hoạch giám sát Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý môi trường.

## **3. Giao Ban Pháp chế HĐND huyện:**

a. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tiến độ xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện (tập trung giám sát việc cưỡng chế 04 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng theo kế hoạch trong tháng 4 năm 2017).

b. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát Phòng Tài nguyên - Môi trường và Ban tiếp công dân trong công tác thụ lý, giải quyết đơn thư của công dân (thực hiện trong tháng 4/2017).

**3. Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện:** tập trung chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng mất vệ sinh tại các khu nhà vệ sinh tại các trường học. Đồng thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên quan tới ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện.

## **4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện:**

a. Báo cáo, tham mưu cho UBND huyện quán triệt lại Ban điều hành các khu dân cư trước khi xác nhận vào các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân phải xem xét nội dung đơn cho đúng với sự thật, thực tế để tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện không đúng sự thật làm mất uy tín, danh dự của Cán bộ, Đảng viên.

b. Làm việc với đơn vị cung cấp thiết bị cho in quốc huy, tên đại biểu lên bao da bảo vệ và cử nhân viên ra Côn Đảo hướng dẫn cho đại biểu HĐND huyện cách sử dụng, bảo quản và tải tài liệu về máy.

c. Từ nay các Phiên họp Thường trực HĐND huyện phải mời thêm Tổ trưởng (hoặc Tổ Phó) các Tổ đại biểu HĐND huyện cùng tham dự. Tham mưu cho Thường trực HĐND huyện danh sách 60 khách mời dự các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện.

Thừa lệnh Chủ tịch HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phiên họp thứ 8 Thường trực HĐND huyện (tháng 2, 3 năm 2017) đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- BTr. UBND huyện;
- 2 Ban HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu VT- TH;

ĐAT/TBKL/2017

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Trần Hùng Tâm*